

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

มาตรการ/แนวปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การกำกับ ติดตาม
แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการขอยืม ทรัพย์สินของราชการ	- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืม ทรัพย์สินของราชการ - แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการสังกัด ราชการบริหารส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์จังหวัด เพื่อบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน	ส่วนราชการสังกัด ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค	สรุปรายงานผล การดำเนินงาน ตามมาตรการฯ
แนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน		
มาตรการลดขั้นตอน ในการให้บริการ	- มีการให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) - กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทางเว็บไซต์จังหวัด		
การให้บริการ E-service	มีช่องทางการให้บริการ E-service		
คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในจังหวัด ปทุมธานี	มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี		
คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ	มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ		
มาตรการในการ เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี	- มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี - แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์มาตรการในการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี		

มาตรการ/แนวปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การกำกับ ติดตาม
มาตรการกลไกในการให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดปทุมธานี	- มาตรการกลไกในการให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดปทุมธานี - แจกเวียนประชาสัมพันธ์มาตรการกลไกในการให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดปทุมธานี	ส่วนราชการสังกัด ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค	สรุปรายงานผล การดำเนินงาน ตามมาตรการฯ
ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้	มีกล่องข้อความถาม-ตอบที่หน้าเว็บไซต์		